

**ชื่อเรื่อง** ศึกษาการดำเนินธุรกิจค้าปลีกขนมปังปัง

**ชื่อผู้วิจัย** 1) นายวระพัฒน์ หาแก้ว 2) นางสาววิรัชญา หาญชนะ 3) นางสาวสุภัทสร กัตัญญ

**ที่ปรึกษา** 1) นายสมพร เทพมา 2) นางสุรีย์ เทพมา

3) นางสาวนงเยาว์ จันทร์อ่อน 4) นางสาวปวีณา พาชอบ

**ปีการศึกษา** 2553

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาต้นทุนการผลิตของธุรกิจค้าปลีกขนมปังปัง 2) ศึกษาผลการดำเนินธุรกิจค้าปลีกขนมปังปัง 3) ศึกษาการวางระบบบัญชี การจัดทำบัญชี งบการเงิน และผังทางเดินบัญชีของธุรกิจค้าปลีก 4) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ทำโครงการ

ประชากรที่ศึกษาคือ รายการค้าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจค้าปลีก จำนวน 145 รายการ และ ผู้ทำโครงการจำนวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา ปรากฏว่า 1) ต้นทุนการผลิตของธุรกิจค้าปลีกขนมปังปังส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปรที่สำคัญ คือ ต้นทุนขนมปังแผ่น ค่าน้ำตาลทราย ค่าเนย ต้นทุนการผลิตขนมปังปังแผ่นละ 5 บาท 2) ผลการดำเนินธุรกิจมียอดขายทั้งสิ้น 4,320 บาท กำไรสุทธิ 1,433.08 บาท ผู้เป็นหุ้นส่วนจำนวน 3 คน หุ้นส่วนมีผลตอบแทนสุทธิคนละ 477.69 บาท 3) ระบบบัญชีของธุรกิจมีบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 17 บัญชี บัญชีแยกประเภทที่มีรายการค้าผ่านมาก คือ บัญชีแยกประเภทเงินสด บัญชีแยกประเภทขายขนมปังปัง และบัญชีแยกประเภทซื้อขนมปัง ผังทางเดินบัญชีของธุรกิจเริ่มจากสมุดรายวันทั่วไป ผ่านบัญชีแยกประเภท 5 หมวด ได้แก่ หมวดสินทรัพย์ หมวดหนี้สิน หมวดส่วนของเจ้าของ หมวดรายได้ หมวดค่าใช้จ่าย งบทดลอง ปิดบัญชี งบการเงินประกอบด้วย งบกำไรขาดทุน งบเงินทุน งบดุล และงบชำระบัญชี 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ทำโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดที่สำคัญ ได้แก่ เป็นคนมีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล และมีความสนใจใฝ่รู้

**คำสำคัญ:** ธุรกิจค้าปลีกขนมปัง, ขนมปังปัง

## คำนำ

รายงานโครงการเรื่อง การดำเนินธุรกิจค้าปลีกขนมปังปิ้ง โดยเริ่มดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 โดยแบ่งเนื้อหาการนำเสนอเป็น 5 บท ประกอบด้วยบทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการดำเนินการศึกษา บทที่ 4 ผลการศึกษา บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการทำโครงการ

หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่ง ต่อผู้ศึกษาโครงการและผู้สนใจที่จะใช้ในการศึกษาค้นคว้าปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการทำโครงการในอนาคตต่อไป

นายระพีพัฒน์ หาแก้ว

นางสาววิรัชฐา หาญชนะ

นางสาวสุกัศสร กัตัญญ

กุมภาพันธ์ 2554

## กิตติกรรมประกาศ

รายงานโครงเรื่อง ศึกษาการดำเนินธุรกิจค้าปลีกขนมปังปิ้ง ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดี ด้วยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารสถานศึกษา ได้รับคำปรึกษาชี้แนะจากครูที่ปรึกษาโครงการ ครูประจำวิชา หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ และงานวิจัยของสถานศึกษา ผู้ศึกษาขอกราบ ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หน่วยอุปถัมภ์ราชธานี ทุกคนที่ช่วยอุดหนุน ซื่อสัตย์ของกิจการมาอย่างต่อเนื่อง

คุณค่าที่พึงเกิดขึ้นจากงานวิจัยครั้งนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา ผู้บังเกิดเกล้าที่เป็นกำลังใจ และช่วยส่งเสริมสนับสนุนผู้ศึกษาตลอดมา

นายระพีพัฒน์ หาแก้ว  
นางสาววิรัชญา หาญชนะ  
นางสาวสุภัทสร กัตัญญ  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554